



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  
ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ  
ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
(นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖) ที่ว่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖) ที่ว่าง ตามประกาศ  
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  
จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ  
ในระหว่างวันที่ ๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ประเภทอื่นฯ ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน  
พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ (๙) แห่งประกาศ  
ก.จ.จ. นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
การศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖) ที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางบังอร ทีฆะบุตร	นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖	เทศบาลตำบล ธรรมศาลา	

/กำหนดวัน ...

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

กำหนดการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ พร้อมนำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนท้องถิ่นไปในวันสัมภาษณ์ด้วย หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖) ที่ว่าง

อนึ่ง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศดังกล่าว หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘



(นางสาวสว่างศรี สว่างไพร)

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม  
ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ